

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI  
**CHI CỤC THUẾ HOÀNG MAI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 324 80 /CCT-TTHT  
V/v đưa tin lên công điện tử,  
phát trên loa phường

Hoàng Mai, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Văn phòng HĐND và UBND quận Hoàng Mai;
- Phòng Văn hóa Thông tin;
- UBND các phường.

Triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu, bảo đảm an ninh tiền tệ. Cục thuế TP Hà Nội gửi tới các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (gọi là kinh doanh thương mại điện tử) các nội dung hướng dẫn về việc thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định.

Chi cục thuế Hoàng Mai đề nghị Văn phòng HĐND và UBND quận, Phòng Văn hóa thông tin đăng tải Thư ngỏ của Cục thuế TP Hà Nội "**Về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử**" trên cổng thông tin điện tử của Quận, UBND phường phối hợp phát thanh trên loa của phường (01 buổi/ngày x 5 ngày x 14 phường) để các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử được biết (theo nội dung đính kèm).

Chi cục thuế Quận Hoàng Mai rất mong được sự phối kết hợp có hiệu quả của Văn phòng HĐND và UBND quận, Phòng Văn hóa thông tin, UBND các phường. /

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Ban tuyên giáo quận ủy (để phối hợp);
- Đ/c Chi Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT; TTHT.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Thanh Vân**



**TỔNG CỤC THUẾ  
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024*

## **THƯ NGỎ**

### ***Về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử***

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử

Cục Thuế TP Hà Nội gửi lời chào trân trọng và thông báo tới các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (sau đây gọi là kinh doanh thương mại điện tử) các nội dung sau:

Triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

Đến nay, Cục Thuế TP Hà Nội đã xác định được các phương thức kinh doanh thương mại điện tử theo các nhóm đối tượng như sau: Tổ chức, cá nhân có thu nhập từ hoạt động đăng tải sản phẩm, nội dung thông tin số trên các nền tảng nước ngoài; tổ chức, cá nhân bán hàng online; Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trú qua ứng dụng đặt phòng trực tuyến; Chủ sở hữu sản phẩm thương mại điện tử; Nhà cung cấp nước ngoài; .... Đồng thời, Cục thuế TP Hà Nội đã kết nối, thu thập thông tin, liên thông dữ liệu với các đơn vị, tổ chức có liên quan, đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về thông tin của các tổ chức, cá nhân có phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử thuộc đối tượng phải đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế theo quy định của Pháp luật thuế Việt Nam. Cục thuế TP Hà Nội đang đẩy mạnh kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử theo phương pháp quản lý rủi ro.

Qua công tác kiểm tra, rà soát đã có nhiều tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử chủ động đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn các trường hợp chưa tuân thủ quy định của pháp luật về thuế. Do đó, để tránh xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, Cục thuế TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có trách nhiệm đăng ký, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định; Người nộp thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định tại Điều 17 Luật Quản lý thuế. Cục thuế TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai biên soạn các tài liệu hướng dẫn và đăng tải trên các kênh thông tin: website, zalo, facebook, tik tok của Cục Thuế TP Hà Nội để truyền tải tới người nộp thuế. Bằng thư này, Cục Thuế TP Hà Nội một lần nữa xin gửi tới quý vị hệ thống các nội dung hướng dẫn về việc thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế để nắm bắt và thực hiện theo quy định.

Mọi vướng mắc, quý vị có thể liên hệ các bộ phận chức năng của Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế nơi có hoạt động kinh doanh để được hướng dẫn, giải đáp. Cục thuế TP Hà Nội sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

*Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị./.*

Hướng dẫn đăng ký mã  
số thuế điện tử



Hướng dẫn kê khai thuế  
điện tử



Hướng dẫn nộp tiền thuế  
điện tử

